

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **126** /UBND

Bình Sơn, ngày **18** tháng **01** năm 2016

V/v chỉ đạo thực hiện Công
văn số 04/UBND ngày
04/01/2016 của UBND huyện
về việc cử công chức viên
chức tham gia vào Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả theo
cơ chế “Một cửa liên thông”
của UBND huyện

Kính gửi: Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và
Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và
Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội,

Ngày 04/01/2016 UBND huyện ban hành Công văn số 04/UBND yêu cầu các Phòng chuyên môn huyện cử công chức, viên chức tham gia vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa liên thông” của UBND huyện gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 10/01/2016 để tổng hợp. Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của Văn phòng thì đến nay có 9/10 đơn vị đã gửi, còn Phòng Nội vụ chưa cử công chức tham gia vào Bộ phận một cửa. Trong số các cơ quan đã gửi, cử người vào Bộ phận một cửa liên thông chưa đúng đối tượng hoặc quá số lượng yêu cầu của UBND huyện, như Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Để đảm bảo thành phần, số lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của UBND huyện; đồng thời phù hợp với thiết kế phòng làm việc của Bộ phận một cửa, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu.

Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường cử **một (01)** công chức hoặc viên chức tham gia Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của UBND huyện. Danh sách gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 21/01/2016. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét quyết định thành viên Bộ phận một cửa sau. Các nội dung khác thực hiện theo Công văn 04/UBND ngày 04/01/2016 UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- VPUB: C, PCVP;
- Lưu VT.



Võ Đình Trà